



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 316

ngày 22 tháng 7 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Chơn Hành

*Chơn hành thanh tịnh chung đường lối
Sửa chữa thành tâm tự giải tội
Xây dựng niềm tin giữ một lòng
Qui nguyên chơn giác chẳng sang tồi*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 20/05/01 đến 26/05/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Khai thông trí tuệ tự phân bài tại sao?
- 2) Trời Đất là một giành giựt để làm gì?
- 3) Luồng điện thiếu thanh tịnh sẽ ra sao?
- 4) Người tu thiền buông bỏ tất cả sẽ hội tụ lại được không?
- 5) Mọi sự rắc rối của khối óc do đâu hình thành?
- 6) Tâm không thành thì tu có đạt không?
- 7) Nghiệp lực lôi cuốn từ kiếp này đến kiếp nọ tại sao?

<p>1) Montréal, 20-05-2001 4 : 15 AM <i>Hỏi : Khai thông trí tuệ tự phân bài tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa khai thông trí tuệ tự phân bài là tự trở về với tự nhiên và hồn nhiên</p> <p>Kệ : <i>Thành tâm tiến hóa hợp tự nhiên Trí tuệ khai minh tự hiểu hiền Thức giác chơn hồn qui một cảnh Qui nguyên thiên giác giải tâm phiền</i></p>	<p>2) Montréal, 21-05-2001 2 : 40 AM <i>Hỏi : Trời Đất là một giành giựt để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa Trời Đất là một còn giành giựt vì lòng tham</p> <p>Kệ : <i>Vọng động tham lam trí khó hòa Quán thông đời đạo tự thông qua Duyên đời động loạn gieo thêm nợ Khó tiến khó tu lại khó hòa</i></p>
<p>3) Montréal, 22-05-2001 4 : 40 AM <i>Hỏi : Luồng điển thiếu thanh tịnh sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa luồng điển thiếu thanh tịnh thì mọi việc sẽ rắc rối và không dứt khoát</p> <p>Kệ : <i>Động loạn rắc rối khổ loạn tâm Trí không ổn định tạo sai lầm Tâm không minh chánh gây loạn động Thực hành không có tạo sai lầm</i></p>	<p>4) Montréal, 23-05-2001 2 : 45 AM <i>Hỏi : Người tu thiền buông bỏ tất cả sẽ hội tụ lại được không?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thiền buông bỏ tất cả tương lai sẽ hội tụ lại đầy đủ trước khi bỏ xác</p> <p>Kệ : <i>Thành tâm tu luyện sẽ xa rời Hội tụ qui nguyên phần điển giới Có có không không đều học hỏi Bình tâm tu luyện đạt nơi nơi</i></p>
<p>5) Montréal, 24-05-2001 7 : 55 AM <i>Hỏi : Mọi sự rắc rối của khối óc do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa mọi sự rắc rối do khối óc bất ổn hình thành</p> <p>Kệ : <i>Mất trật tự ổn định khó thành Phi nhân phi nghĩa lại không hành Chiều sâu tâm đạo lại tiêu mất Khó khổ liên hồi nhip nhip tranh</i></p>	<p>6) Montréal, 25-05-2001 5 : 20 AM <i>Hỏi : Tâm không thành thì tu có đạt không?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm không thành thì tu sẽ không đạt được kết quả</p> <p>Kệ : <i>Ý chí không nuôi việc chẳng thành Tâm không lưu ý trí không thanh Thực hành lộn xộn không thành đạt Qui hội chơn hồn tự tiến nhanh</i></p>
<p>7) Montréal, 26-05-2001 4 : 10 AM <i>Hỏi : Nghiệp lực lôi cuốn từ kiếp này đến kiếp nọ tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nghiệp lực lôi cuốn nhiều kiếp ẩn tàng trong khối óc rất khó tháo gỡ, chỉ có dốc lòng tự tu tự tiến thì mới giải quyết được một phần bằng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đại trí sẽ khôi phục từ từ</p> <p>Kệ : <i>Tình người khai triển tiến thâm sâu Khó khổ do tâm tự giải sâu Uyển chuyển tìm đường trí ý tu Chơn tâm thức giác hợp cơ cầu</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

DN, 25/3/2001

Thầy Lương Sĩ Hằng kính mến,

Con là V T, năm nay 80 tuổi, quê ở Q T, nay vào ở với con tại Đ N. Hôm nay mạnh dạn viết thư đến Thầy như sau :

Cách đây khoảng 6, 7 năm, em con là V T S ở bên T có gửi về cho con quyển sách Thiền Vô Vi. Con tự xem sách tập thiền. Con tập 6 tháng Pháp Luân Thường Chuyển, xong tập 6 tháng Pháp Luân Chiếu Minh xong, từ đó đến nay con thường thường đêm nào cũng thiền vào lúc giờ tỵ. Phần 1 nguyện, phần 2 Soi Hồn, phần 3 PLTC, tập thở từ 6 đến 12 hơi, phần 4 Thiền Định. Trong lúc Thiền Định, tay bắt ấn Tam Muội. Phần 5 Xả Thiền, vuốt đầu xuống vành tai.... Còn trước bữa cơm, niệm 5 câu chú, lúc 7 giờ tối niệm Bát Chánh. Sáng ngủ dậy, lúc 5 giờ, con ngồi sám hối trong ngày có làm điều gì sai trái với đạo pháp, con xin sám hối . Xong con công phu Pháp Chiếu Minh, tập thở 78 cái, rồi con ra sân tập thể dục trợ luân. Con chưa có điều kiện để lạy kính Vô Vi, xin Thầy chỉ giáo cho con. Con không có sức để lạy, 50 cái có được không ?

Kính thưa Thầy, con thiền đã lâu mà chỉ có trên mở ác nổi lên một cục chứ không có nứt, chưa có xuất hồn và chưa có hào quang xung quanh mình.

Con xin Thầy được nhận Thầy là Thầy (người hướng dẫn) và được làm đệ tử của pháp môn mà Thầy là người đang lãnh trách nhiệm của Bề Trên truyền bá cho nhân loại

Con viết hơi dài là muốn bày tỏ rằng tất cả chắc là có sự sắp xếp của Bề Trên. Con có ý định sẽ quyết tâm tập pháp môn thiền Vô Vi để tự cứu mình. Con muốn Thầy giúp con và chỉ giáo cho con thêm. Ngoài ra, con hy vọng sẽ nhận được thư Thầy động viên nhắc nhở dạy dỗ, con rất hân hạnh. Con mạnh dạn viết thư này để đạt với Thầy nguyện vọng của con mong.

Montréal, ngày 23/8/2000

V T,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25/3/2000 được biết con dự định thực hiện pháp môn cho đến cùng. Với 80 năm con đã sống trên mặt đất, đã nghe và thấy không ít chuyện phải và trái trên đời này đã và đang diễn tả trong tâm con không ít, những con vẫn qua cho đến ngày hôm nay, thấy rõ khả năng của mọi sinh linh trên mặt đất đều có để ứng phó từ thuận cho đến nghịch, và từ nghịch cho đến thuận, nhưng vẫn qua. Ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua, cuối cùng rồi cũng phải ra đi bằng hai bàn tay không.

Nay con liên lạc với Thầy, con sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn. Thầy chỉ xây dựng cho con tự hiểu và tự thực hành pháp môn bất cứ ở hoàn cảnh nào, cũng nuôi dưỡng sự thanh tịnh của chính mình để tự vượt qua trận đồ khó khăn. Mọi cuộc sống của hành giả tại thế đều có sự sắp đặt của Bề Trên, càng thức tâm tu sẽ càng được tiến, dũng hành tu tiến, trì tâm niệm Phật, niệm, thường niệm, vô biệt niệm, đại trí sẽ được mở rộng hơn, sự sáng suốt sẽ phán xét rõ rệt hơn.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM VÔ VI WASHINGTON

**TRUNG TÂM VÔ VI
THỦ ĐÔ WASHINGTON - HOA KỲ
5909 WOODCUTTER WAY
COLUMBIA, MD. 21044**

Tel: (410)884-5356

E-MAIL : [E-MAIL : VOWASHINGTONDC@YAHOO.COM](mailto:VOVIWASHINGTONDC@YAHOO.COM)

.....
Thủ Đô Washington, tháng 6 năm 2001

Bạn quý mến,

Một lần nữa, chúng tôi đem đến sự phong phú trong tủ sách Tâm Linh của quý bạn một quyển sách vô cùng đặc biệt : **THIÊN ĐÀNG DU KÝ** .

Vâng, **THIÊN ĐÀNG DU KÝ** là một quyển sách diễn đạt những kỳ diệu về Thiên Đàng, có một không hai ở thời buổi Hạ Ngươn này .

Phật Sống Tế Công đã dẫn hồn Dương Thiện Sinh dạo thăm những nơi kỳ thú.mà Bề Trên muốn phổ biến cho chúng sinh ở thế gian này,hầu tạo cơ duyên,khuyến khích mọi người tu học,để có cơ hội gặp được Tiên, Phật .

Những cách thức tu học,phương pháp tu luyện, đã được Tiên, Phật chỉ dẫn, tiết lộ. Thật là ân sủng tuyệt vời cho những người may mắn đọc được quyển sách này .

Cơ duyên đã đến với quý bạn, bạn hãy trau dồi thêm hạnh quả và chia sẻ những niềm vui này với người thân, với bạn hữu,thật là phước duyên vô cùng .

Nhân đây, chúng tôi cũng xin được hân hoan giới thiệu đến quý bạn quyển sách được ấn tống tiếp theo quyển Thiên Đàng Du Ký là quyển **VẤN ĐẠO HÀNH THIÊN**.

Đây là một quyển sách đặc sắc giải đáp tất cả các vấn nạn của quý bạn trên con đường TUTHIÊN . Sách gồm 1001 câu Vấn và Đáp trải dài hơn 30 năm trên đường hoàng pháp của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, mà người đời thường gọi thân mật là Ông Tám .

Đây là quyển sách gối đầu giường,là Kim Chỉ Nam cho quý bạn Hành Thiên .

Quý bạn không thể thiếu vắng quyển sách này ,vì sách sẽ giúp chúng ta Tu Thiền Tinh Tấn hơn, yêu đời và yêu cuộc sống Tu Thiền hơn .

Tất cả Kinh Sách do Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington ấn tống đều được **KÍNHBIẾU** miễn phí .

Mọi đóng góp và kính thỉnh kinh sách, xin quý bạn liên lạc với chúng tôi,quý bạn sẽ được như ý .

Thân mến gửi đến quý bạn lời cầu chúc Thân Tâm An Lạc , Vạn Sự May Mắn .

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Kính Bái

Võ Quang

Trung Tâm VôVi Thủ Đô Washington - Hoa Kỳ

Hiện đang có những kinh sách :

- Tội Tâm Đạo (Hồ văn Em)
- Thượng Đế giảng Chân Lý
- Thực Hành Phương Pháp Công Phu theo Pháp Lý VôVi Khoa Học Huyền Bí PhậtPháp .
- Practical Method of Vô Vi Esoteric Science
- Kinh A Di Đà chú giải (Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu)
- Đồi đạo Song Tu (Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu)
- Diệu Phương Cựu Đồi (Hoa Đà Tiên Ông)
- Phép Xuất Hồn (Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu)
- Khai Ngộ Chân Lý (Ông Tám Lương Sĩ Hằng)
- Vấn Đạo (Ông Tám Lương Sĩ Hằng)
- Địa Ngục Du Ký
- Thiên Đường Du Ký

Nước tương và dầu hào thông dụng có khả năng gây bệnh ung thư!

(07/13/01) Lê Thiện Minh

SAN JOSE (LTM)- Cơ quan kiểm soát thực phẩm Anh Quốc vừa đưa ra một bản thông cáo báo chí gây chấn động toàn thế giới, đặc biệt là trong các cộng đồng Á Châu liên quan đến một khám phá mới của các khoa học gia về một loại hoá chất dễ gây ra bệnh ung thư và hoá chất này thường có trong các loại nước tương và dầu hào mà người Á Châu thường dùng hàng ngày.

Nguồn tin từ bản thông cáo báo chí của sở kiểm soát thực phẩm Anh Quốc cho biết kết quả cuộc thử nghiệm trên 100 loại thực phẩm hồi năm ngoái cho thấy có 22 loại bao gồm nước tương chai và dầu hào được coi là có chứa hoá chất có khả năng gây bệnh ung thư rất cao. Loại hoá chất này được gọi bằng một ký hiệu hoá học mang tên 1, 3-DCP thuộc nhóm hoá chất có tên chloropropanols.

Các khoa học gia Anh Quốc cho biết loại hoá chất 1, 3-DCP thường được phát sinh trong một môi trường dung dịch có chứa nhiều lượng "Acid Hydrolised Vegetable protein" mà các nhà sản xuất nước tương chai hay dầu hào thường dùng để giúp gia tăng hiệu năng sản xuất của họ.

Hồi tháng 3 vừa qua Uỷ Ban Khoa học về thực phẩm Âu Châu "European Scientific Committee on Food" (SCF) đã đưa ra tiêu chuẩn ấn định số lượng tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa hoá chất 1, 3-DCP tối đa hàng ngày cho mỗi người là 0.002mg cho mỗi ký lô của người đó. Vì vậy, nếu ai dùng số lượng nước tương hay dầu hào được liệt kê trong danh mục (được kèm theo bài này) tới một muỗng có dung tích 15ml, tức là loại muỗng cà phê, thì có nghĩa là họ dùng loại hoá chất nguy hiểm này với mức độ quá hạn định được cho phép tới khoảng từ 10 tới 20 lần nhiều hơn. Các khoa học gia Anh Quốc kết luận rằng những ai tiếp tục dùng các loại nước tương hay dầu hào được liệt kê với mức độ quá cao trong thời gian dài thì rất dễ bị bệnh ung thư.

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2001, Cơ quan kiểm soát thực phẩm Anh Quốc đã ra thông cáo báo

chí cho biết họ đã khuyến cáo giới tiêu thụ nên tránh dùng các loại nước tương chai và dầu hào được phát hiện có chứa nhiều hoá chất có khả năng gây bệnh ung thư. Hầu hết các loại thực phẩm này đều được nhập cảng từ Thailand, China, Hong Kong và Taiwan. Các loại thực phẩm này phần lớn được bày bán tại các cửa hàng thực phẩm Á Châu. Mặc dù các loại thực phẩm mang nhãn hiệu được liệt kê trong danh sách dưới đây chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trên thị trường Anh Quốc vì người tiêu thụ các loại thực phẩm này tại Anh Quốc phần lớn chỉ thuộc các cộng đồng Á Châu.

Sở kiểm soát thực phẩm Anh Quốc đang tiến hành các kế hoạch kiểm tra để nhận diện ra các loại thực phẩm được liệt kê và nghiêm cấm không cho tiếp tục bày bán đồng thời cảnh giác cho công chúng không nên dùng.

Các khoa học gia Anh Quốc nói rằng loại hoá chất 1,3-DCP chứa trong các loại nước tương chai và dầu hào có thể gây bệnh ung thư nguy hiểm cho những người dùng các loại thực phẩm này hàng ngày trong một thời gian lâu dài, còn đối với những người dùng các loại thực phẩm được liệt kê lâu lâu một lần thì sẽ ít bị nguy hiểm.

Phó giám đốc sở kiểm soát thực phẩm Anh Quốc, Suzi Leather, nói rằng chính phủ Anh Quốc muốn thông báo cho giới tiêu thụ biết về tầm mức nguy hiểm của các loại thực phẩm vừa nêu đồng thời sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tiêu thụ. Bà Leather khuyến cáo rằng tất cả các loại thực phẩm được liệt kê cần phải được tháo ra khỏi các quầy bày bán và người tiêu thụ nên vứt bỏ nó nếu đã lỡ mua để tại nhà. Tuy nhiên bà Leather nhấn mạnh rằng chỉ có một số loại nước tương chai được coi là có chứa nhiều hoá chất 1,3-DCP nên cần phải được tẩy chay, chứ không phải tất cả nước tương chai đều bị tẩy chay. Bà Leather tỏ ra đặc biệt quan tâm tới các nhóm cộng đồng thường dùng các loại thực phẩm này nhiều nhất, đó là những người từ các cộng đồng Đông Nam Á.

Tuy nhiên theo bà Leather thì không phải nước tương loại nào cũng phải được chế với hoá chất, nhưng các loại nước tương nào chứa hoá chất nguy hiểm thì sẽ không được bày bán cho công chúng. Hiện nay chính phủ Anh Quốc đang phát động chiến dịch tẩy chay các loại thực phẩm vừa nêu và bảo vệ sức khoẻ giới tiêu thụ bằng nhiều hình thức khác nhau như sau:

- Thông báo rộng rãi cho dân chúng biết các loại thực phẩm nào cần nên tránh;
- Ban hành lệnh tẩy chay các loại thực phẩm được coi là có chứa hoá chất gây bệnh ung thư;
- Khuyến cáo dân chúng không nên dùng một số loại thực phẩm có chứa hoá chất gây bệnh ung thư;
- Phổ biến hình và nhãn hiệu các loại thực phẩm có chứa hoá chất gây bệnh ung thư trên Internet;
- Khuyến cáo giới bán thực phẩm xuất trình giấy chứng nhận từ nhà sản xuất là các loại thực phẩm của họ đã được thử nghiệm hợp pháp;
- Tiếp tục các cuộc thử nghiệm hoá chất trên các loại nước tương chưa được thử nghiệm;

Cơ quan kiểm soát thực phẩm Anh Quốc thường xuyên thực hiện các cuộc thử nghiệm hoá chất

nhưng đây là lần đầu tiên họ phát hiện ra hoá chất 1,3-DCP chứa trong nước tương chai và dầu hào với trữ lượng cao như vậy.

Trong tinh thần đề cao cảnh giác và giúp đỡ độc giả cũng như cộng đồng người Việt chúng tôi xin đăng lại toàn bộ chi tiết với hình ảnh và nhãn hiệu của 22 loại nước tương chai và dầu hào bị liệt kê thuộc loại có chứa hoá chất 1,3-DCP với trữ lượng cao và có khả năng gây bệnh ung thư nguy hiểm, với hy vọng được quảng bá rộng rãi hơn nhằm mục đích bảo vệ người tiêu thụ, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam. Tài liệu quảng bá này được trích lại từ trang website của cơ quan kiểm soát thực phẩm FSA của chính phủ Anh Quốc. Quý độc giả nào cần tra cứu thêm có thể vào trang website này: www.foodstandards.gov.uk

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

"Kính xin toàn thể B/D hướng tâm cho bạn đạo Lê Tiến Bảo, thất lộc tại San Jose ngày 16 tháng 7, 2001 : Thọ 80 tuổi.

Xin thành thật cảm ơn các B/D.

Hội Ái Hữu Vô Vi North-California-USA "
